

เรื่อง อุโมงค์ใต้ดิน 32 ปล่อง

รายละเอียด

บริเวณด้านหลังวัดศรีโยธิน มีสิ่งมหัศจรรย์ที่แปลกและสำคัญยิ่งของตำบลหนองปลิง คืออุโมงค์ 32 ปล่อง บางท่านเรียกว่า 33 ปล่อง เพราะมีอุโมงค์ขนาดกลาง ขนาดเล็กและขนาดใหญ่จำนวนมาก พื้นหินเป็นศิลาแลงหนาประมาณ 1 เมตร ลึกลงไปในดินกว่า 3 เมตร มีช่องเดินต่อถึงกันทั้งหมด มีรูอากาศสำหรับหายใจ โดยทั่วไปมีเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่เศษ มีตำนานเล่าขานกันหลายตำนานอาทิ

ในสมัยพระร่วงเจ้า กษัตริย์เมืองบางพวน ซึ่งเป็นราชวงศ์สุโขทัย ตอนเกิดสงครามเมื่อไม่สามารถต้านทานได้ ได้เสด็จเข้ามาซ่อน หรือซ่อนสมผู้คนในอุโมงค์แห่งนี้ บางตำนานว่าทรงนำสมบัติมาเก็บไว้ที่แห่งนี้ อุโมงค์ 32 ปล่อง จึงกลายเป็นที่หลบภัยของกษัตริย์เมืองโบราณมาทุกยุคทุกสมัย

ในอดีตเมื่อประมาณ 100 ปีที่ผ่านมา มีผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้ฟังว่า ได้ลงไปเดินเล่นหรือลงไปค้นสมบัติกันในอุโมงค์ ได้พบพระพุทธรูปขนาดใหญ่อยู่ในอุโมงค์ มีชั้นพุทธศครตั้งไว้ข้างหน้า มีร่องรอยการอยู่อาศัยของผู้คนจำนวนมาก ต่อมาพระพุทธรูปและชั้นพุทธศครหายไป ไม่ทราบว่าผู้ใดลักไป

ต่อมาเมื่อประมาณ 50 ปี ได้มีผู้พยายามแผ้วถางป่าเมื่อทำไร่ ไถนา แต่เมื่อไปถึงบริเวณดังกล่าว ไม่สามารถที่จะไถนาหรือเอาเครื่องทุ่นแรงเข้าไปได้ เพราะกลัวประการหนึ่ง เพราะมีเรื่องเล่าขานถึงอาถรรพณ์ของอุโมงค์ 32 ปล่องหลายเรื่อง ผู้คนจึงเว้นที่ไว้ประมาณ 5 ไร่ เป็นป่าไม้แห่งเดียวในบริเวณนั้นๆ รอบๆ ถูกบุกแผ้วถางเป็นไร่นาไปสิ้น ที่แปลกมากคือเมื่อเกิดไฟป่ามาครั้งใด จะไหม้บริเวณรอบๆ ทั้งหมด ยกเว้นบริเวณอุโมงค์ 32 ปล่อง

เมื่อไม่กี่ปีนี้เอง มีแม่ชีท่านหนึ่ง มาทำพิธีค้นหาสมบัติในอุโมงค์ ผลสุดท้ายแม่ชีกลายเป็นกบจืดล้วนเป็นความเชื่อที่เล่าขานกันสืบมา บางท่านว่าอุโมงค์ 32 ปล่องอาจเป็นแหล่งแร่เหล็กแหล่งใหญ่ในกำแพงเพชร มีการถลุงเหล็กไปทำอาวุธ แต่ไม่มีหลักฐานของเศษแร่ตกอยู่เลย จึงไม่น่าจะใช้

ในแง่มุมของการจัดทำเป็นแหล่งท่องเที่ยว อุโมงค์ 32 ปล่อง สามารถทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญได้ เพราะน่าสนใจมาก แต่ต้องดูดินที่ตกลงไปในปล่อง จนทำให้ในปัจจุบันไม่สามารถลงไปเดินได้ อุโมงค์ 32 ปล่อง จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมาก และจะมีนักท่องเที่ยวที่ชอบการทำทายมาเที่ยวชม

คำสำคัญ : อุโมงค์ใต้ดิน , การท่องเที่ยว

ที่มา : สันติ อภัยราช. (2548). หนองปลิง : เอกลักษณ์ และภูมิปัญญา ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร. กำแพงเพชร: องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง.

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์



วันที่ : 2019-04-19

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1127&code_db=610002&code_type=01

The Office Of Academic Resource Information And Technology